

Số: /BC-UBND

Tế Lợi, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý 1 Phương hướng, nhiệm vụ Quý 2 năm 2023

Thực hiện Quyết định số 255/QĐ-UBND, ngày 13/01/2023 của UBND huyện Nông Cống về việc ban hành Kế hoạch hành động, thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023. UBND xã Tế Lợi Báo cáo Quý 1 năm 2023 với những nội dung sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ.

- Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, UBND xã, Chủ tịch UBND xã đã tập trung chỉ đạo các thể hóa Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND huyện về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; Nghị quyết số 26-NQ/HU ngày 25/12/2022 của Đảng bộ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Chương trình công tác năm 2023 của UBND xã.

- Tập trung chỉ đạo các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; đã tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; đã quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết, động viên các đối tượng chính sách, người có công, người gia neo đơn, gia đình khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tăng cường tấn công trấn áp các loại tội phạm, triển khai các kế hoạch cao điểm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu năm; tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm trong dịp Tết Nguyên đán; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân trong xã được đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình. Phát lệnh gọi nhập ngũ;

- Chỉ đạo thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo theo quy định; cán bộ, công chức, năm 2022; bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phòng trào

thi đua năm 2022. Tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2023.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão; tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức người lao động bắt tay ngay vào công việc, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị và tình hình sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

II. PHÁT TRIỂN KINH TẾ.

1. Sản xuất nông nghiệp, Xây dựng nông thôn mới

+ *Trồng trọt:* Tổng diện tích gieo cấy vụ Chiêm Xuân năm 2023 là 362,60 ha lúa. Trong đó: Gieo cấy là: 360,1 ha; Sạ là: 2,5 ha, giảm 14.7 ha do ảnh hưởng đường cao tốc đi qua địa phận Tế Lợi.

Tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh, cho cây trồng vụ chiêm xuân năm 2023, đến thời điểm hiện nay lúa vụ chiêm xuân sinh trưởng và phát triển tốt. Giao ban chỉ đạo sản xuất ngành trồng trọt; cán bộ chỉ đạo phụ trách các thôn, công chức Địa chính nông nghiệp; HTXNN; Trưởng các thôn tăng cường công tác điều hành, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh đối với cây trồng vụ chiêm xuân của nhân dân. HTXNN đấu môi với công ty thủy Nông Sông Chu, chỉ nhanh Nông Công để cung ứng nước phục vụ nhân dân sản xuất. Chủ động cung ứng các loại vật tư nông nghiệp; các thôn điều hành công tác sản xuất theo phương án và kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt của địa phương.

+ *Chăn nuôi:* Chỉ đạo nhân dân phòng ngừa, chống rét để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là đàn trâu, bò vào những ngày nhiệt độ quá thấp, chú trọng phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm. Hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, Thống kê tổng đàn và tổ chức tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác tiêu độc khử trùng, thường xuyên quan tâm đến công tác thú y trong chăn nuôi.

+ *Kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023*

Tiêm phòng đàn chó: 610 con

Tiêm VDNC đàn trâu, bò: 100 con

Tiêm LMLM đàn trâu, bò: 100 con

Đàn gia cầm: 6.000 Con

Tiêm phòng đàn lợn (Hộ gia đình): 50 con

Trang trại Agri Phú Nguyễn đã vào 600 đang tổ chức tiêm

Trang trại Mạnh Thiệp đã vào 900 con đã tiêm được 600 con

* *Tổng đàn chăn nuôi tính đến 20/3/2023*

Đàn trâu, bò: 127 con; Đàn gia cầm: 14.387 con; Đàn dê: 12 con; Đàn lợn là: 1.554 Con. Trong đó: Nông hộ là: 54 con; Trang trại là: 1.500 Con

Hiện nay đang tiến hành chỉ đạo các thôn, tiếp tục tổ chức chức tiêm vét lại cho đàn trâu, bò, đàn lợn và đàn gia cầm, đảm bảo chỉ tiêu giao theo quy định

* *An toàn thực phẩm*: Tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy các tiêu chí về vệ sinh ATTP đã đạt được, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đều thực hiện đảm bảo các điều kiện về ATTP. Tăng cường kiểm tra hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng ở các thôn, Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về ATTP trên địa bàn.

2. Tiêu thủ công nghiệp: Trong quý tiếp tục duy trì các ngành nghề tiêu thủ công nghiệp, công nghiệp – xây dựng, như nghề truyền thống , đan lát, và các nghề hiện có tại phường..... tăng thu nhập cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân... ước tính trong quý tổng giá trị đầu tư trên 11 tỷ đồng.

3. Dịch vụ thương mại và thu khác: Ngành nghề dịch vụ - thương mại tiếp tục duy trì và phát triển, các hộ dọc hai bên đường QL45 và các tuyến đường giao thông trên địa bàn lợi thế cận lộ, mở mang các cơ sở kinh doanh, các cơ sở dịch vụ, tạo công ăn việc, tăng thu nhập cho gia đình; thu nhập trong quý ước đạt trên 12 tỷ đồng; Các lao động đi làm ăn trong và ngoài nước gửi về, thu nhập của CBCC, lương hưu, chế độ thương bệnh binh, chế độ BTXH... ước tính thu nhập trong quý trên 21 tỷ đồng.

4. Văn phòng, thống kê, nội vụ, TĐKT, CCHC và Công tác Tiếp dân

+ *Văn Phòng*: Thường xuyên theo dõi, cập nhật văn bản đến, trên phần mềm Hệ thống đăng nhập một lần, hệ thống cổng thông tin điện tử; tham mưu ban hành văn bản đi chuyển lãnh đạo UBND xã phê duyệt trên hệ thống, chuyển văn thư vào sổ đăng ký số và ký số cơ quan, chuyển đến các bộ phận trên hệ thống và chuyển văn bản đến các cơ quan, đơn vị, thôn làng làm cơ sở tổ chức thực hiện.

+ *Thống kê*: Thực hiện thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, thực hiện báo cáo chăn nuôi kỳ 01/01/2023; Báo cáo diện tích cây lâm nghiệp; cây lâu năm; diện tích vụ chiêm xuân và các báo cáo khác theo quy định của ngành.

+ *Nội vụ*: Trong Quý 1 thực hiện hồ sơ tăng lương cho 01 đồng chí. Triển khai thực hiện rà soát các thông tin của CBCC để thực hiện phần mềm quản lý hồ sơ theo đúng Kế hoạch của phòng Nội vụ đề ra.

+ *Cải cách hành chính*: Xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2023, kế hoạch Kiểm soát TTHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC, tuyên truyền kiểm soát TTHC trên địa bàn xã. tổng hợp số liệu báo cáo kiểm soát TTHC quý I năm 2023 trên phần mềm kiểm soát TTHC tổng số: 62 hồ sơ .

+ *Công tác Tư pháp – Một cửa* : Phân công trực giải quyết TTHC cho nhân dân tại Bộ phận “ Một cửa” đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quyền hạn, nhiệm vụ được giao. Trong quý 1/2023 tổng số hồ sơ được giải quyết tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 384 lượt hồ sơ. Trong đó Lĩnh vực: Hộ tịch: 40 trường hợp. Trong đó Khai sinh: 20 trường hợp; Khai tử: 10 trường hợp; Đăng ký kết hôn: 10 trường hợp; Lĩnh vực Chứng thực điện tử: 30 trường hợp; Công chứng bản sao: 177 hồ sơ; chứng

thực chữ ký: 86 hồ sơ; Lĩnh vực BTXH: 14 hồ sơ. Lĩnh vực đất đai: 35 hồ sơ. Không có TTHC nào giải quyết quá hạn hoặc tồn đọng chưa giải quyết.

5. Tài chính – Kế toán

Thanh toán đối chiếu với kho bạc về thu – chi ngân sách quý I năm 2023, chuẩn bị đầy đủ kinh phí phục vụ hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, kinh Phí Tổng kết Đảng Bộ; kinh phí kỳ họp HĐND, kinh phí Thi đua, khen thưởng, thực hiện báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn theo quy định.

- Cập nhật sổ sách chứng từ kế toán phát sinh.
 - Báo cáo thường xuyên theo định kỳ.
 - Thanh toán tạm ứng chi thường xuyên tại kho bạc nhà nước.
 - Thanh toán chế độ lương , phụ cấp , BHXH, BHYT và hoạt động thường xuyên của UBND xã.
 - Phân bổ dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2023.
 - Hoàn thiện hồ sơ Quyết toán năm 2023. Theo đúng hướng dẫn cấp trên
- + Thực hiện việc Thu – Chi quý 1 năm 2023:

- **Tổng thu:** 1.777.711.000 đ

- **Tổng chi:** 925.000.000 đ

Hoạt động tín dụng: Các tổ chức đoàn thể đã tích cực đấu môi với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn , góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế của địa phương. Trong Quý 1 tổng dư nợ của toàn xã là: 38.200.000.000 đồng.

Trong đó: - Ngân hàng NN & PTNT là: 21.700.000.000 đồng.

- Ngân hàng chính sách xã hội là: 16.500.000.000 đồng.

6. Quản lý đất đai-Xây dựng cơ bản- Môi trường

* *Quản lý đất đai:* Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy định của Luật, công tác quản lý hồ sơ địa chính, công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất . Hoàn thiện 35 hồ sơ về đất đai. Trong đó chuyển nhượng 06 hồ sơ; Tặng cho 22 hồ sơ; Phân chia di sản thừa kế 07 hồ sơ.

Hiện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi cho 147 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện để cấp đổi theo số liệu đo đạc năm 2020.

**Thực hiện công tác Quản lý và sử dụng quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030:*

Phối hợp với đơn vị tư vấn và phòng TNMT huyện để hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn.

Hoàn thiện hồ sơ đấu giá QSD đất ở năm 2023 theo quy định. Tuy nhiên, do mặt bằng quy hoạch theo QĐ số 3997/2019 có điều chỉnh nên đang trình cấp trên phê duyệt lại Báo cáo chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Lập hồ sơ, báo cáo đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

* *Xây dựng cơ bản:* Trong Quý 1: UBND xã đã thực hiện xây dựng tuyến kênh mương từ Cổng làng thôn Liêm Chính đi nhà văn hóa thôn Côn Cương 2, hoàn thành tuyến đường từ trung tâm đường nhựa xã đi thôn Cương Thịnh. Tiếp tục chỉ đạo bên

nhà thầu hoàn thiện các hạng mục xây dựng nhà Đa năng trường THCS Tế Lợi theo đúng hợp đồng đã ký.

** Về công tác vệ sinh môi trường.*

Tiếp tục thực hiện tốt đề án thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã với công ty bảo vệ môi trường của huyện. Chỉ đạo các thôn, các khu vực trung tâm dọn vệ sinh môi trường dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thôn, các cơ quan, đơn vị, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt theo Đề án của địa phương, đảm bảo môi trường “ xanh, sạch, đẹp”. Thực hiện hưởng ứng giờ trái đất theo đúng công văn hướng dẫn cấp trên.

- Phối hợp với cơ quan cấp trên kiểm tra 01 đợt đối với 02 trang trại trong lĩnh vực chăn nuôi, môi trường. Kiểm tra nhắc nhở 01 hộ vi phạm trong lĩnh vực đất nông nghiệp tại thôn Hữu Kiệm

II. VĂN HOÁ – XÃ HỘI

1. Văn hoá – Thể thao

Lên 12 lượt Băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; 76 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện. Thực hiện tuyên truyền nghiêm cấm, tàng trữ, buôn bán và sử dụng pháo các loại, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, dịp trước trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Công tác tuyển quân năm 2023. Chỉ đạo các thôn, các trường, trạm, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán., tăng cường công tác tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ chiêm xuân, công tác tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng thời lượng phát sóng mô hình “ Tiếng kèn an ninh” lúc 22 giờ hàng ngày.

Phối hợp với các hội tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao: Tổ chức đêm giao lưu văn nghệ của Đoàn Thanh Niên; Giao lưu dân vũ của hội Phụ nữ, Liên hoan Văn nghệ của Hội NCT.

- Lắp đặt xong hệ thống truyền thanh không dây đến các thôn

- Tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với giải Việt dã năm 2023 là đơn vị làm điểm của huyện

Hướng dẫn các thôn làng đăng ký danh hiệu làng Văn hóa cấp huyện năm 2023 Hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn từ cấp trên và ngành Văn hóa giao./.

2. Lao động TBXH: Tổ chức rà soát đời sống nhân dân trong dịp tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt sau tết, đảm bảo mọi gia đình, người dân đều vui tết, đón xuân đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; đảm bảo đời sống nhân dân; chủ động sử dụng nguồn đảm bảo xã hội đã được phân bổ cho địa phương và huy động tại chỗ; đời sống nhân dân trên địa bàn xã đảm bảo vui tết, đón xuân, không có hộ thiếu đói. Thực hiện chi trả trợ cấp Người có công và đối tượng BTXH quý 01 năm 2023,

Chỉ đạo cho Công chức chính sách xã hoàn thành việc cấp thẻ BHYT cho hộ Nghèo - cận nghèo năm 2023. Nhận thẻ BHYT mới về cấp cho các đối tượng người có công, hộ nghèo - hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ XH.

Quản lý tốt và thực hiện đầy đủ các quyền lợi đối tượng Người có công, đối tượng BTXH đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong đó: Đối với đối tượng NCC: 131 đối tượng; Đối tượng BTXH: 384 đối tượng.

- Cấp giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 là 25 hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo.

- Hướng dẫn và duyệt hồ sơ MTP cho đối tượng NCC, BTXH. Tổng 15 hồ sơ.

- Thực hiện làm thẻ BHYT cho các đối tượng tăng mới: Dân công hỏa tuyến, BHYT hộ nghèo, Người cao tuổi, Bảo trợ xã hội; Chuyển đổi thẻ BHYT đối tượng theo Quyết định số 62 sang Cựu chiến binh.

- Tiếp nhận và trình duyệt hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp Bảo trợ xã hội cho đối tượng người khuyết tật, người cao tuổi, hộ nuôi người khuyết tật đặc biệt nặng, điều chỉnh mức hưởng. Tổng : 9 Hồ sơ.

Thực hiện đầy đủ các chế độ quà cho người có công, quà chúc thọ cho Người cao tuổi nhân dịp tết Nguyên đán. Tổng tiền quà: 140.500.000đ.

3. Về Y tế.

Trạm y tế xã, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác khám, chăm sóc, điều trị sức khỏe nhân dân trọng dịp tết Nguyên đán, đảm bảo yêu cầu; thực hiện nghiêm việc trực, khám, sơ cứu, điều trị, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và các vật tư thiết yếu phục vụ nhân dân. Trong những ngày Tết trên địa bàn xã không xảy ra trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm.

4. Giáo dục: Ba nhà trường Tổ chức cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Các nhà trường tổ chức thi hết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II và tổ chức thi giữa học kỳ II năm học 2022-2023 theo đúng quy định của ngành. Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 8,9 Tê Lợi xếp thứ 2 toàn huyện.

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH

1. Quốc phòng: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trực SSCĐ dịp Tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão. Phối hợp đảm bảo công tác ANTT dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, phần đấu đạt khá trở lên. 100% Cán bộ trung đội, tiểu đội, khẩu đội, thôn đội trưởng phải được tập huấn, bồi dưỡng trước khi huấn luyện.

Tham mưu cho UBND gặp mặt và tiễn đưa thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ năm 2023. Rà soát, nắm chắc công dân độ tuổi 17, công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2024.

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ tăng cường kiểm tra giám sát đảng viên là cán bộ, chiến sỹ DQ và DBĐV.

Tiếp tục thực hiện Quyết định 49/QĐ-CP của Chính phủ về giải quyết chế độ chính sách cho dân công hỏa tuyến.

Xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện kế hoạch CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ SSCĐ, Tuyển quân, huấn luyện, PCTT-TKCN...

Quản lý duy trì đúng, đủ số lượng vật chất, phương tiện kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ. Chuẩn bị đủ Hậu cần, chài chính tại chỗ cho nhiệm vụ PCTT- TKCN khi có tình huống xảy ra.

2. *An ninh*: Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, đảm bảo trật tự ATGT dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán; Quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chú trọng các biện pháp phòng chống cháy nổ; tiến hành tuần tra, đảm bảo trật tự ATGT; . Xây dựng thành công 01 mô hình tự quản về ANTT là Mô hình “Tiếng keng ANTT” trên địa bàn toàn xã.

- Trong quý I/2023: Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hậu quả: Khiến 02 người tử vong, hư hỏng nặng 02 xe mô tô.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân và công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, đặc biệt là qua dịch vụ công trực tuyến.

- Tổng số hộ khẩu, nhân khẩu: 1.750 hộ, 6.480 nhân khẩu (*Trong đó: Thường trú: 1.719 hộ, 6.394 nhân khẩu; Tạm trú: 31 hộ, 86 nhân khẩu*).

- Vận động, giao nộp, thu hồi: 01 súng bắn đạn bằng hơi còn; 01 súng bắn hơi cay; 05 viên đạn; 02 kg pháo hoa nổ; 0,6 kg thuốc nổ; 02 kiếm sắt; 03 dao phòng lộn hàn cán bằng tuýp sắt dài khoảng 1,2 m; 01 gậy bóng chày bằng kim loại, 01 khóa số 8.

- Quản lý chặt chẽ 03 đối tượng đang chấp hành án treo tại địa phương, thường xuyên giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng chấp hành tốt và tiến bộ, không để các đối tượng tiếp tục tái phạm tội.

- Tiến hành hòa giải 01 vụ mâu thuẫn trong gia đình giữa con trai với bố mẹ.

- Gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục 29 lượt các loại đối tượng.

- Quản lý chặt chẽ, thường xuyên cảm hóa, giáo dục 02 đối tượng thanh thiếu niên hư, 02 đối tượng nghiện, 01 đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, 01 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

- Tổ chức lực lượng hàng ngày tuần tra vũ trang (chủ yếu vào ban đêm) 02 lượt/ngày để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2023

1. Sản xuất nông nghiệp

Tích cực tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh và phòng trừ chuột hại lúa và các loại cây trồng vụ chiêm xuân. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch huy động thu phương án vụ chiêm xuân, triển khai phương án sản xuất vụ Thu mùa năm 2023. Phát động nhân dân tăng cường chăn nuôi, quan tâm phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác thú y trong chăn nuôi. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Xây dựng nông thôn mới và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

- Tập trung chỉ đạo các bộ phận, các cơ quan, đơn vị, thôn, làng tích cực thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu chưa đạt, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 theo Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã.

- Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí về vệ sinh ATTP, duy trì tốt tình hình hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng tại các thôn, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh ATTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập trung và Chợ trên địa bàn xã.

3. Tiểu thủ CN, Công nghiệp – xây dựng và dịch vụ thương mại

Tiếp tục phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp–xây dựng...trên địa bàn, tăng thêm thu nhập ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tăng cường công tác vận động nhân dân, đặc biệt là các hộ dân có lợi thế cận lộ dọc hai bên tuyến đường QL45 và các tuyến đường giao thông trên địa bàn, xây dựng, mở mang thêm ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, thương mại, bán buôn, bán lẻ hàng hóa để tăng thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống.

4. Văn phòng, thống kê, nội vụ, Cải cách hành chính và Thi đua khen thưởng

- *Văn phòng - Thống kê:* Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm. Phối hợp với công an xã và chỉ đạo các thôn, tổ chức thống kê số hộ, số khẩu, xây dựng triển khai kế hoạch huy động thu phương án vụ chiêm xuân năm 2023. Thường xuyên cập nhật văn bản bản đến, tham mưu ban hành văn bản đi trên hệ thống đăng nhập một lần và công thông tin điện tử, phần mềm theo dõi nhiệm vụ của tỉnh.

-*Nội vụ:* Thực hiện tốt công tác thống kê số lượng, chất lượng CBCC, cán bộ bán chuyên trách cấp xã và ở thôn trong quý II theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định đối với CBCC cấp xã. Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC, kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023; Tham mưu UBND xã, phối hợp với Thường trực HĐND xã; Ban thường trực UBMTTQ xã, tổ chức tiếp xúc cử tri trước khi tiến hành kỳ họp thứ VII, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp thứ 7 theo quy định của Luật.

5. Công tác Quản lý đất đai

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn đảm bảo theo quy định của Luật. Thống kê diện tích đất Phi nông nghiệp, làm cơ sở thực hiện thu phí sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo các thôn thống kê việc biến động đất nông nghiệp làm cơ sở giảm thuế theo quy định, Tiếp tục đấu mối với các cơ quan chuyên môn để làm cơ sở thực hiện quy trình và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, để tổ

chức đầu giá cấp quyền sử dụng đất ở khu dân cư năm 2023 theo kế hoạch được phê duyệt(nếu có). Chỉ đạo các nhà thầu thi công các hạng mục công trình, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

6. Tư pháp – Hộ tịch

Tiếp tục tuyên truyền các văn bản Luật theo quy định; Hoàn thiện các báo cáo công tác Tư pháp – Hộ tịch, giải quyết tốt các TTHC cho nhân dân theo cơ chế “ Một cửa”, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo quy định, đảm bảo trong năm có trên 75% hồ sơ được giải quyết trực tuyến, mức độ 3, mức độ 4; hồ sơ được giải quyết đúng thẩm quyền, thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp Luật.

7. Tài chính – Kế toán

Thực hiện chi trả lương, phụ cấp quý II/2023 đối với CBCC theo quy định, chi trả BHXH, BHYT đối với CBCC, những người hoạt động không chuyên trách theo quy định, chuẩn bị đầy đủ kinh phí phục vụ chi Đại hội Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2023-2028. Xây dựng và thông báo các khoản huy động thu phương án vụ chiêm xuân năm 2023 và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ phục vụ đoàn kiểm tra công trình đang đầu tư xây dựng trên địa bàn xã.

II. VĂN HOÁ – XÃ HỘI

1. Văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao

Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Tuyên truyền thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ chiêm xuân; công tác huy động thu phương án vụ chiêm xuân và phương án sản xuất vụ mùa năm 2023, tuyên truyền kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5;

2. Công tác an sinh xã hội: - Quản lý tốt và thực hiện đầy đủ các quyền lợi đối tượng Người có công, đối tượng BTXH đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

- Thực hiện điều tra cung - cầu lao động năm 2023.
- Nhập dữ liệu phần mềm trẻ em năm 2023.
- Lập danh sách duyệt quà cho NCC nhân kỷ niệm 76 năm ngày TBLS.
- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Nội vụ và do tập thể, lãnh đạo địa phương giao cho.

3. Giáo dục: Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch, đồng thời đảm bảo các nội dung, chương trình học của học sinh theo quy định của Ngành giáo dục, tổ chức Tổng kết năm học 2022-2023. Chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn và quan tâm chất lượng giáo dục đại trà

4. Y tế: Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tháng hành động vì trẻ em, kế hoạch tổ chức tháng hành động an toàn Vệ sinh thực phẩm, kế hoạch phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2023;; xây dựng kế hoạch tiêm phòng các loại Vắcxin theo quy định của ngành y tế. Đặc biệt là công tác tiêm phòng Vắcxin cho trẻ từ 5 tuổi đến

dưới 12 tuổi theo đúng quy định. Quan tâm công tác chăm sóc các trường hợp phản ứng sau tiêm phòng Vascxin.

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH

1. Quốc phòng: Tổ chức đăng ký và báo cáo Ban chỉ huy quân sự huyện danh sách tuổi 17 và 18 đến 25 chuẩn bị sẵn sàng nhập ngũ năm 2024, biên chế LLDQ rộng rãi của các đơn vị năm 2023. Tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho LLDQ năm thứ 2 đến năm thứ 4. Làm tốt công tác chốt quân số phúc tra DBĐV và bàn giao quân nhân cho đơn vị DBĐV huấn luyện năm 2023.

Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN, xây dựng Phương án PCTT&TKCN năm 2022 và tổ chức triển khai cho các đơn vị xây dựng phương án, giao chỉ tiêu vật tư PCTT cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Phối hợp với lực lượng công an xã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, đảm bảo trật tự ATGT,

2. An ninh: Tiếp tục duy trì công tác Phối hợp giữa Công an xã và Ban chỉ huy quân sự xã, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội trên địa bàn làm tốt công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý hành chính theo đúng quy định của Luật cư trú.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 của UBND xã Tế Lợi./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (báo cáo);
- BTV Đảng ủy (Báo cáo);
- TTHĐND (Báo cáo);
- MTTQ, Các đoàn thể (Phối hợp);
- CBCC, Các thôn trong xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Hùng